

Cống rãnh | Những điều cần biết



Tìm trợ giúp

Để biết thêm thông tin về hệ thống cống thoát nước, vui lòng liên lạc:

- **Bộ phận trợ giúp chung:** Đường dây trợ giúp về chất thải nguy hại: **206-296-4692**
- **Thông tin về Thoát nước và Vệ sinh:** Phòng Chất thải công nghiệp - Quận King, **206-477-5300**, hoặc **info.kciw@kingcounty.gov**. Quý vị cũng có thể liên lạc cơ quan thoát nước và vệ sinh tại địa phương.
- **Thông tin về thoát nước mưa:** Gọi cho thành phố mà doanh nghiệp của Quý vị đang tọa lạc và yêu cầu gặp bộ phận xử lý nước mưa. Nếu Quý vị đang ở các khu vực chưa hợp nhất thuộc quận King, vui lòng gọi số **206-477-4811**.
- **Thông tin về Hệ thống bể chứa:** liên lạc Public Health – Seattle & King County, theo số **206-477-8050**.

Không phải thứ gì cũng có thể cho vào cống thoát nước. Thải các vật chất sai quy định xuống cống là vi phạm pháp luật, gây hại môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời có thể gây ngập nhà cửa, tốn kém khi sửa chữa.

Quý vị có trách nhiệm bảo trì hệ thống thoát nước và đường ống ngầm thuộc khu đất của mình. Nếu Quý vị thuê nhà, hãy hỏi chủ nhà, người thực hiện bảo trì hệ thống thoát nước và đường ống. Cống rãnh và đường ống nếu không được bảo dưỡng, sẽ không hoạt động hiệu quả.

XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Xác định vị trí tất cả cống thoát nước trên đất đai của Quý vị, cả bên trong và bên ngoài tòa nhà. Kiểm tra hệ thống thoát nước sàn (có thể ở tầng hầm), hệ thống thoát nước của bồn rửa chén, bãi đậu xe và hệ thống thoát nước thải công nghiệp.

Hầu hết cống thoát nước ngoài trời, chẳng hạn cống thoát nước tại bãi đậu xe, đều dẫn đến hệ thống thoát nước mưa. Có thể nói, bất kỳ cống thoát nước ngoài trời đều là cống thoát nước mưa trừ khi Quý vị biết rằng cống đó dẫn đến hệ thống cống thoát nước vệ sinh.



Hầu hết cống thoát nước trong nhà đều kết nối với cống thoát nước vệ sinh hoặc hệ thống tự hoại. Tòa nhà của Quý vị có được nối với hệ thống cống thoát nước vệ sinh không? Nếu không biết, hãy kiểm tra hóa đơn nước hoặc hỏi chủ nhà.

Nếu Quý vị không rõ cống thoát nước dẫn đi đâu, hãy kiểm tra sơ đồ "nguyên trạng" của tòa nhà. Nếu Quý vị thuê bất động sản, hãy hỏi người quản lý. Nếu Quý vị sở hữu bất động sản, hãy gọi cho cơ quan phụ trách hệ thống thoát nước vệ sinh hoặc nước mưa để được giúp đỡ. Nếu Quý vị không biết cơ quan phụ trách hệ thống thoát nước vệ sinh hoặc nước mưa, hãy liên lạc với thành phố mà doanh nghiệp của Quý vị đang tọa lạc để biết thêm thông tin.

HÃY BIẾT RÕ NHỮNG GÌ CÓ THỂ THẢI VÀO CỐNG RÃNH

Không phải thứ gì cũng có thể cho vào cống thoát nước.

Các hạn chế sẽ khác nhau tùy thuộc việc cống thoát nước chảy đi đâu.



Hệ thống thoát nước mưa chỉ chứa nước mưa và tuyết tan. Đường ống nước mưa chảy ra sông suối, mạch nước ngầm và vùng Puget Sound mà không cần xử lý. Để bất kỳ thứ gì khác ngoài nước mưa hoặc tuyết tan lọt vào hệ thống thoát nước mưa là bất hợp pháp, gây tốn kém để dọn dẹp và có thể bị phạt. Quý vị nên giả định rằng tất cả cống thoát nước ngoài trời đều chảy vào hệ thống thoát nước mưa và chỉ cho phép mưa mà thôi. Nếu có câu hỏi về hệ thống thoát nước mưa, hãy gọi cho thành phố mà doanh nghiệp của Quý vị đang tọa lạc và yêu cầu gặp bộ phận xử lý nước mưa. Nếu Quý vị đang ở các khu vực chưa hợp nhất thuộc quận King, vui lòng gọi số **206-477-4811**.

Hệ thống cống thoát nước vệ sinh dẫn nước thải đến nhà máy xử lý nước thải. Một số chất thải không được phép đi vào hệ thống cống thoát nước vệ sinh. Nếu Quý vị để bất cứ thứ gì khác ngoài nước thải nhà bếp, phòng tắm hoặc phòng giặt vào cống thoát nước vệ sinh, Quý vị có thể cần giấy phép hoặc phải được cấp phép xả thải kèm thiết bị tiền xử lý. Hãy kiểm tra với Chương trình chất thải công nghiệp của quận King theo số **206-477-5300**, hoặc cơ quan thoát nước vệ sinh của Quý vị trước khi xả bất cứ thứ gì không được phép vào cống thoát nước vệ sinh.



Hệ thống tự hoại giúp xử lý nước thải trong phạm vi nhà ở, đất đai của Quý vị. Không xả nước thải công nghiệp hoặc hóa chất độc hại xuống cống dẫn vào hệ thống tự hoại. Làm vậy có thể gây hại hoạt động của hệ thống và ô nhiễm nước ngầm. Chỉ nước thải nhà bếp, phòng tắm hoặc phòng giặt mới có thể đi vào hệ thống tự hoại. Để biết thông tin về hệ thống tự hoại và cách bảo trì, vui lòng gọi cho Public Health – Seattle & King County, theo số **206-477-8050**.

Bể chứa thu thập và trữ nước, hóa chất và các chất lỏng khác. Nếu Quý vị có một bể chứa, hãy kiểm tra xem bể có ống dẫn không và dẫn đến đâu. Nếu bể chứa dẫn đến hệ thống cống thoát nước vệ sinh, nước mưa hoặc hệ thống tự hoại, thì Quý vị nên tuân theo các hạn chế đối với từng hệ thống đó.

Đối với các câu hỏi chung, vui lòng gọi Đường dây chất thải nguy hại theo số **206-469-4692**



Thiết bị tách dầu/nước được thiết kế để loại bỏ dầu và cặn bẩn khỏi nước trước khi đi vào hệ thống thoát nước mưa hoặc cống thoát nước vệ sinh. Các thiết bị tách dầu/nước thường nằm dưới lòng đất. Chúng cần được bảo trì thường xuyên.